



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร ๐-๓๕๙๕-๕๐๓๒ ต่อ ๑๑๐

ที่ สพ ๐๐๓๓.๓๐๓/พิเศษ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์

มิใช่ยา พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านช้าง

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้หน่วยบริการจัดส่งแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อรวบรวมและขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขโดยโรงพยาบาลด่านช้างได้ดำเนินการจัดทำประกาศโรงพยาบาลโรงพยาบาลด่านช้าง เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ.๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลด่านช้าง ขอรายงานผลการกำกับติดตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานผลฯที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวกัญญา โสหา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ




รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยา ไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โรงพยาบาลด่านช้าง

ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	มาตรการป้องกันรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	ผลการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยา	ระยะเวลาการกำกับติดตาม
๑	ระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยา	มีเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ไม่มีไช่ยา	โรงพยาบาลด่านช้างคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยาด้วยความโปร่งใสไม่กีดกันและไม่ผูกขาดบริษัทใด บริษัทหนึ่งรวมทั้งมีการป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทผู้จำหน่าย	๑๒ เดือน
๒	การจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยาต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยา	โรงพยาบาลด่านช้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยาต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี ๒๕๖๐	๑๒ เดือน
๓	การรับและการสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยา	ผู้บริหารเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยา	ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยาปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและปี ๒๕๖๕ โดยมีการรับเงินสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยา	๑๒ เดือน
๔	การรับและการสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยา	ผู้บริหารเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยา	ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยาปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและปี ๒๕๖๔ โดยการรับตัวอย่างบริษัทยาและเวชภัณฑ์ในนามของโรงพยาบาลด่านช้าง	๑๒ เดือน
๕	การส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยา	เจ้าหน้าที่พัสดุผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยา	เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยาปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยา ปี ๒๕๖๔	๑๒ เดือน



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลด่านช้าง	
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลด่านช้าง วัน/เดือน/ปี: ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ หัวข้อ: ขออนุมัติเผยแพร่ผลการกำกับติดตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและ เวชภัณฑ์มีไช่ยา พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย และ เวชภัณฑ์มีไช่ยา พ.ศ.๒๕๖๕ Link ภายนอก: www.spo.moph.go.th/danchanghospital/	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวกัญญา โสหา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายเดชา พงษ์สุพรรณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านช้าง วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายวันชัย ฉิมช้าง) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕	